

Số: /KH-STTTT

Bình Phước, ngày tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến
giai đoạn 2022 - 2025”

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới thi đua, khen thưởng với trọng tâm là phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Sở. Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về vị trí, vai trò và hiệu quả thiết thực của việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, để phong trào thi đua thực sự trở thành sức mạnh, động lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan vững mạnh.

Phổ biến, tuyên truyền về những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, về các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc nhằm cổ vũ nhân rộng, tôn vinh, nêu gương các điển hình tiên tiến nhằm quảng bá, tuyên truyền về hình ảnh người cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ.

Tổng kết, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, công tác chuyên môn gắn với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả giai đoạn 2022-2025 để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

2. Yêu cầu

Các phòng, đơn vị phải tập trung triển khai thực hiện, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tạo điều kiện thuận lợi để các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới phát huy tính sáng tạo, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, trong học tập, lao động

Việc xét chọn, công nhận điển hình tiên tiến phải đảm bảo tính khách quan, minh bạch, những điển hình tiên tiến phải thực sự tiêu biểu, xuất sắc, có sức lan tỏa và là những tấm gương có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ trong cơ quan.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Bồi dưỡng nhân tố mới

Trên cơ sở xác định các nhân tố mới cần bồi dưỡng để trở thành các điển hình tiên tiến, các phòng, đơn vị cần tạo mọi điều kiện hỗ trợ để các nhân tố mới phát huy hết khả năng, tính sáng tạo, đồng thời giúp nhân tố mới khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để từng bước hoàn thiện, sớm trở thành điển hình tiên tiến.

Với các điển hình tiên tiến đã được công nhận, các phòng, đơn vị tiếp tục theo dõi, tạo môi trường thuận lợi cho điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy khả năng và tiếp tục có nhiều sáng tạo trong công việc và trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Sở cần động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho các điển hình phấn đấu liên tục để trở thành điển hình tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc

Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức thấy rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thi đua yêu nước và công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Xác định việc làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến sẽ tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước phát triển, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

3. Chủ động và tích cực phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 64/KH-STTTT ngày 19/10/2021 về phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Các phòng, đơn vị chủ động, tích cực phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trên lĩnh vực thông tin và truyền thông: từ đời sống, công tác, học tập, lao động, sản xuất và đấu tranh phòng chống tội phạm... làm căn cứ để giới thiệu, bình xét các điển hình tiên tiến của ngành.

Đối với các điển hình tiên tiến cấp sở: Lãnh đạo Sở căn cứ tình hình thực tế để xem xét quyết định hình thức khen thưởng theo thẩm quyền; thực hiện các quyền lợi đối với điển hình tiên tiến thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình.

Đối với các điển hình tiên tiến cấp tỉnh: Bên cạnh việc được cấp Giấy công nhận còn được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến

Luôn xác định việc tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến là trọng tâm trong các hoạt động tuyên truyền và

phải bám sát các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra để tập trung tuyên truyền với hình thức đa dạng, phong phú.

Việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến cũng phải trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ và kết hợp, lồng ghép tuyên truyền qua hoạt động của cơ quan. Đây là môi trường thuận lợi giúp cho công tác tuyên truyền, phổ biến và thi đua cùng các điển hình tiên tiến đạt hiệu quả thiết thực.

Phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; định hướng cơ quan, đơn vị xây dựng, tăng thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục, sản xuất phóng sự, chương trình, đưa tin bài và tuyên truyền về tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên trang thông tin điện tử của các cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh và các phương tiện truyền thông.

Giao Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản tham mưu các nội dung định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền gương điển hình tiên tiến tại tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện hiệu quả việc nêu gương và thi đua cùng các điển hình

Cấp ủy và các đoàn thể phối hợp với chính quyền tạo điều kiện để duy trì, nuôi dưỡng, phát triển và nêu gương các điển hình tiên tiến để tiếp tục phát huy khả năng, tính sáng tạo, nhiệt huyết với phong trào thi đua, để các phong trào thi đua được nâng chất lượng, đi vào chiều sâu. Cần coi việc tổ chức thi đua cùng điển hình tiên tiến là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng và là việc làm thường xuyên để nâng cao chất lượng, vị trí và tác dụng của phong trào thi đua.

Trên cơ sở các điển hình tiên tiến đã có, Sở đề ra các nội dung và tiêu chí cụ thể làm căn cứ phát động và tổ chức tuyên truyền cho đội ngũ công chức, viên chức đăng ký thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Hàng năm, tổng hợp rút kinh nghiệm và theo dõi, đánh giá, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến xuất sắc, nhân rộng trong phong trào thi đua yêu nước của cơ quan và của tỉnh.

6. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, cán bộ tuyên truyền

Bổ trí đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, trình độ, tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm; có năng lực tham mưu, hoạch định, tổ chức phong trào thi đua, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng.

Thường xuyên tham gia tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, báo cáo viên, tuyên truyền viên

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Từ năm 2023 - 2025: Tổ chức triển khai thực hiện và sơ kết hằng năm vào cuối năm.

- Năm 2025: Tổ chức đánh giá tổng kết thực hiện kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

- Theo dõi, tổng hợp những điển hình tiên tiến xuất sắc, trong đó bám sát nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu được giao của phòng, đơn vị và của cơ quan.

- Phát động các phong trào thi đua, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc đảm bảo thời gian, tiến độ quy định.

2. Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở

Phổ biến, quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức nắm những nội dung, mục đích, ý nghĩa của Kế hoạch, từ đó triển khai thực hiện trong toàn đơn vị.

Tập trung phát hiện và lựa chọn được các điển hình tiên tiến; làm tốt công tác bồi dưỡng điển hình; tuyên truyền giới thiệu các điển hình tiên tiến xuất sắc để nhân rộng.

Bên cạnh những điển hình tiên tiến đã có, cần chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua được quần chúng, tập thể suy tôn để kịp thời biểu dương khen thưởng.

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở về chất lượng các điển hình tiên tiến của phòng, đơn vị mình.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” của Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh;
- BGD Sở;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC